



Hội Đồng Trường Học

Học hỏi • Quan tâm • Nối kết với phụ huynh và người giám hộ

Sở Giáo Dục khu vực Waterloo đề cao giá trị sự tham gia của phụ huynh/người đỡ đầu cũng như các thành viên trong cộng đồng vào việc cung cấp một nền giáo dục có phẩm chất cho học sinh. Hội đồng học đường được thiết lập ở mỗi trường để khuyến khích và yểm trợ sự tham gia này. Mỗi hội đồng học đường bao gồm đa số là phụ huynh, hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên giảng huấn của trường.

Nghiên cứu cho thấy sự tham gia của phụ huynh và người đỡ đầu vào việc giáo dục học sinh gây được ảnh hưởng tốt đẹp trong việc cải thiện sự tiến bộ học hành của học sinh và giúp tạo tinh thần cộng đồng trong trường lớp. Sự yểm trợ của cộng đồng còn được chứng minh là giúp mang lại một môi trường giáo dục thuận lợi. Nhờ sự cộng tác như những cộng sự viên, chúng ta có thể mang lại những thành quả học đường lớn lao hơn cùng những sự trưởng thành toàn vẹn cho học sinh đồng thời đào tạo những công dân đầy tâm huyết và biết đo lường góp cho cộng đồng.

Vai Trò Của Hội Đồng Nhà Trường

Hội đồng nhà trường là một bộ phận cố vấn hoạt động trong khuôn khổ chính sách của bộ và sở Giáo Dục. Hội đồng nhà trường tạo cơ hội và phương tiện góp ý với hiệu trưởng và Sở Giáo Dục về bất cứ vấn đề nào liên hệ tới sự cải tiến những thành quả của học sinh đồng thời nâng cao vai trò giáo dục cho phụ huynh. Trách nhiệm tối hậu trong việc điều hành và quản lý thường nhật của nhà trường thuộc về hiệu trưởng.

Một *Cẩm Nang Hội Đồng Giáo Dục* đã được soạn thảo bởi Sở Giáo Dục Khu Vực Waterloo và Hội Đồng các trường công lập khu vực Waterloo nhằm mục đích yểm trợ các hội đồng nhà trường trong vai trò quan trọng của họ trong các trường tiểu và trung học toàn vùng. Xin liên lạc với văn phòng nhà trường để nhận một ấn bản.

Hội đồng nhà trường là nơi gặp gỡ quan trọng cho những thành viên trong công việc giáo dục cùng chung vai làm việc. Vai trò của nó, trong việc hợp tác với hiệu trưởng, nhân viên giảng huấn và cộng đồng, là tiếp tay

trong việc đặt ra những yêu tiên cho nhà trường, đồng thời khuyến khích cơ hội học hỏi, qua nhiều sinh hoạt khác nhau, vì lợi ích của con em chúng ta.

Bù lại, hội đồng nhà trường sẽ có những tham gia hoặc tìm tòi những nguồn cần thiết để có những cơ hội học hỏi này. Hội đồng nhà trường luôn bảo đảm những sinh hoạt ấy mang lại lợi ích cho học sinh trong trường, đồng thời cũng phù hợp với những người tham gia.

Hội Đồng Trường Học Sẽ Không Là

Nơi để quý vị theo đuổi mục đích riêng tư hay biện hộ cho con mình. Mọi vấn đề cá nhân nên được trình bày với giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng hay nhân viên quản đốc. Các hướng dẫn về việc liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường có thể tìm thấy trong Cẩm Nang Hội Đồng Trường Học.

Đại Diện

Theo chính sách của sở Giáo Dục Khu Vực Waterloo, hội đồng nhà trường có từ 9 tới 15 thành viên trong các trường tiểu học và từ 11 tới 15 trong trường trung học. Nhà trường có thể thay đổi con số ủy viên thông qua những sắc luật, miễn là luôn phù hợp với nội quy 612/00 của tỉnh Ontario. Theo luật này, hội đồng nhà trường gồm có:

- > Phụ huynh/ người giám hộ có con em học trong trường, được bầu chọn bởi các phụ huynh/ người giám hộ khác trong trường. Phụ huynh/người giám hộ phải chiếm đa số trong hội đồng. Trong trường dành cho người lớn, học sinh sẽ chiếm đa số.
- > Hiệu trưởng (thành viên không bỏ phiếu);
- > Một giáo viên của trường, do ban giảng huấn bầu chọn;
- > Một nhân viên phụ thuộc do nhóm nhân viên yểm trợ bầu chọn;
- > Một học sinh, nếu là trường trung học, do học sinh chọn. Hội đồng trường tiểu học sẽ quyết định nên mời đại diện học sinh sau khi đã tham khảo và yêu cầu hiệu trưởng chỉ định.
- > Một cá nhân bổ nhiệm bởi một hội là thành viên của Hiệp Hội Gia Đình Học Đường tỉnh Ontario, nếu hội đó có trong trường;
- > Một đại diện cộng đồng, chỉ định bởi hội đồng nhà trường. Hội đồng có thể công bố sắc luật tăng số thành viên trong cộng đồng lên nhiều hơn hai người, nhưng phụ huynh/người giám hộ luôn chiếm đa số.

Đại Hội Đồng Các Trường Học Khu Vực Waterloo

Mục đích của Đại hội đồng là giúp các hội đồng trường học trong khu vực Waterloo tăng cường yểm trợ sự thành đạt của học sinh. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp một tiếng nói duy nhất cho hội đồng giáo dục về các vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến các trường. Thêm vào đó, Đại hội đồng còn thiết lập một diễn đàn trao đổi ý kiến, những mối bận tâm, những phương pháp thực hành hữu hiệu nhất cho hội đồng giáo dục, đồng thời cung cấp cho vị giám đốc giáo dục, nhân viên giảng huấn và các quản tài viên những phương tiện hữu hiệu để chia sẻ thông tin và tham khảo với hội đồng nhà trường về những vấn đề đương thời và các kế hoạch tương lai.

Đại hội đồng là một tổ chức bao trùm các hội đồng giáo dục, độc lập, phi chính trị, do phụ huynh/người giám hộ điều hành trong khuôn khổ sở Giáo dục khu vực Waterloo.

Muốn Biết Thêm Chi Tiết, Hoặc Để Tham Gia Hội Đồng Nhà Trường

- > Nói chuyện với hiệu trưởng để biết ai là chủ tịch hội đồng.
- > Sắp xếp để tham gia phiên họp của hội đồng nhà trường địa phương – xin một thời biểu trong trường học của bạn.
- > Vào trang nhà sở giáo dục www.wrdsb.on.ca và tìm trong phần thông tin cho phụ huynh



Học Viên Nhiệt Tình, Cộng Đồng Tích Cực

SỞ GIÁO DỤC KHU VỰC WATERLOO

51 ARDELT AVENUE, KITCHENER, ON N2C 2R5 • PHONE: 519 570-0003 • FAX: 519 742-1364 • WEB SITE: WWW.WRDSB.ON.CA

THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ